

ช่องทางมงคล ปลื้มยาหม่องไทยดังไกลในจีนและ ตลาดโลก



สมุนไพรไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น รัฐบาลมีแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 เป้าหมาย ต้องการให้ไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน และมีมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว ภายในปี 2564 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลกมากขึ้น

ชุดิภา บวรภิกษุณี รองกรรมการผู้จัดการบริษัท รัตนบวรกิติสมุนไพร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเหลือง ยาหม่องสมุนไพร หม่องอโรมา หม่องเขียว ยาต้มสมุนไพร ภายใต้แบรนด์ “ช่องทางมงคล” เปิดเผยว่า ช่องทางมงคลเป็นผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรที่มีการต่อยอดสินค้าให้มีความหลากหลาย โดยเน้นความเป็นสมุนไพรไทยแท้จากรุ่นสู่รุ่น ผลิตจากสมุนไพรไทยหลายชนิด เช่น ไพล เอ็นเหลือง เกล็ดสะระแห่น การบูร พิมเสน และตัวยาอื่นๆ ไม่มีสารสเตียรอยด์ สรรพคุณ ใช้ทาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย หลัง คอ ป่า ไหล่ กล้ามเนื้อ เป็นสมุนไพรอยู่ในหมู่ยาสามัญประจำบ้าน การผลิตยังคงตัวยาสสูตรดั้งเดิม พร้อมกับการพัฒนาสูตรอื่นๆ เพื่อขยายตลาดเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพร เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดจีนที่เป็นตลาดสมุนไพรใหญ่แห่งหนึ่ง ก็ได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดีจากการได้ไปร่วมงานโรดโชว์งานแสดงสินค้า

The7th China(Linyi) international Trade and Logistics Fair 2016 มลฑลซานตง เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีผลตอบรับจากผู้ร่วมงานกันอย่างล้นหลาม ซึ่งเมืองLinyi เป็นอีกเมืองที่น่าสนใจสามารถต่อยอดธุรกิจของตลาดยาหม่องสมุนไพรซึ่งเป็นเมืองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีบริษัทโลจิสติกส์ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญมีตลาดค้าส่งเป็นลำดับต้นๆของประเทศ มีประชากรมากที่สุดในมณฑลเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมชอบสินค้าไทยชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ช่องทางมงคลสามารถตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากที่มีลูกค้าได้ทดลองผลิตภัณฑ์ของช่องทางมงคลแล้วต่างให้การยอมรับและพึงพอใจในประสิทธิภาพและมีราคาที่เหมาะสม

กระแสผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น ช่องทางมงคลสมุนไพรยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยาหม่องไทยให้ถูกใจคนทั่วโลกมากขึ้น ผู้สนใจในผลิตภัณฑ์ช่องทางมงคลลูกค้าสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ ช่องทางมงคลได้ในร้านเพื่อสุขภาพ ตำรับไทยทุกสาขา ร้านขายยาทั่วไป ทั้งใน กรุงเทพฯ/ปริมณฑลและต่างจังหวัด สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2902-3675, 08-1943-3982 ,08-3112-9828

Line id : chontongmongkon FB : ช่องทางมงคล-chontongmongkon

www.chontongherb.com